

Số: /BHXH

Cát Hải, ngày tháng 9 năm 2022

V/v triển khai cập nhật bổ sung số
ĐDCN/CCCD của người tham gia, cài đặt và
sử dụng ứng dụng VssID

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục hoàn thiện thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), thực hiện mục tiêu: “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD), ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID), trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ BHYT” theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tiến tới sử dụng CCCD thay thế thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Thực hiện Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của BHXH Việt Nam về việc triển khai cập nhật bổ sung số định danh cá nhân (ĐDCN)/CCCD của người tham gia trong CSDL BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID, BHXH huyện Cát Hải đề nghị đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với dữ liệu người tham gia có kết quả xác thực đúng với CSDL quốc gia về dân cư :

Đơn vị căn cứ theo văn bản đính kèm danh sách (Mẫu số 01 – BHXH gửi danh sách qua zalo và mail của đơn vị) do cơ quan BHXH chuyển và thông báo cho người tham gia biết thông tin cá nhân đã được đồng bộ giữa cơ quan BHXH với CSDL quốc gia về dân cư và sử dụng CCCD khi đi khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT. Đề nghị đơn vị lưu trữ đầy đủ mẫu 01 (có chữ ký của người tham gia BHXH, BHYT).

2. Đối với dữ liệu người tham gia có kết quả xác thực chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và dữ liệu người tham gia chưa có số CMND/ĐDCN/CCCD:

Đơn vị căn cứ theo văn bản đính kèm danh sách (Mẫu số 02 - BHXH gửi danh sách qua zalo và mail của đơn vị)) do cơ quan BHXH chuyển, thực hiện phối hợp với người tham gia xác nhận thông tin và lập Mẫu D02-LT/Mẫu D03-TS kèm theo Mẫu TK1-TS đối với người tham gia có điều chỉnh thông tin (có bản photo ĐDCN/CCCD), gửi đến cơ quan BHXH trước ngày 30/9/2022 (thông qua hình thức giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) để cơ quan BHXH cập nhật thông tin từ đơn vị gửi đến vào phần mềm quản lý.

Lưu ý:

+ Đối với người đã kê khai hồ sơ cấp CCCD nhưng chưa được cấp, đề nghị người tham gia về công an xã, phường, thị trấn xác nhận số ĐDCN để kê khai bổ sung vào mẫu 02.

+ Đối với người chưa có số ĐDCN/CCCD thì đơn vị hướng dẫn, yêu cầu người tham gia về công an xã, phường, thị trấn để kê khai cấp CCCD.

+ Đối với các trường hợp đơn vị đã kê khai bổ sung, cơ quan BHXH đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu quản lý, tuy nhiên phần mềm quản lý cảnh báo lỗi chưa xác thực với dữ liệu dân cư của Bộ Công an quản lý, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục tổng hợp danh sách gửi đơn vị đề nghị người tham gia liên hệ với công an xã, phường, thị trấn để được xử lý, giải quyết.

3. Đối với việc đăng ký cài đặt giao dịch điện tử cá nhân và cập nhật bổ sung Email vào tài khoản cá nhân:

- Đơn vị thông báo tới người tham gia về việc đã hoặc chưa đăng ký sử dụng ứng dụng VssID (thông qua Mẫu 01, Mẫu 02 ở trên).

- Trường hợp người tham gia chưa có tài khoản ứng dụng VssID thì đề nghị đơn vị quản lý hướng dẫn người tham gia thực hiện theo quy trình đăng ký tài khoản ứng dụng VssID theo hướng dẫn tại Phụ lục I.

Trường hợp người tham gia đã có tài khoản ứng dụng VssID nhưng chưa khai báo địa chỉ email thì đề nghị đơn vị quản lý hướng dẫn người tham gia cập nhật, bổ sung địa chỉ email theo hướng dẫn tại Phụ lục II.

** Lưu ý: Người tham gia và đơn vị quản lý không cần kê khai mẫu TK1-TS và lập mẫu D02-LT/Mẫu D03-TS để bổ sung số ĐDCN/CCCD đối với người tham gia thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II trên.*

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về BHXH huyện Cát Hải (Số điện thoại: 02253.888.312) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc BHXH huyện (để b/c);
- Các bộ phận NV (để t/h);
- Lưu: VT, BPT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Quốc Trường

